

**สรุปมติสำคัญในการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา**  
**ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘**  
**วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย**

**วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ ผลการประชุมหารือร่วมกับ ดร.ภาณุวัชร รุ่งมรกต ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและการจัดการรายได้ รวมทั้งกลยุทธ์ในการบริหารงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย มีโครงการจัดการรายได้ที่มหาวิทยาลัยน่าจะดำเนินการได้ อาทิ โครงการทำสปา อบ นวด โครงการน้ำดื่มจันทน์กะพ้อ กิจการโรงแรม เป็นต้น

๑.๒ ผลการหารือร่วมกับนายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เกี่ยวกับการขยายพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจะมีการพูดคุยเรื่องพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะย้ายไปจัดการเรียนการสอนยังพื้นที่ใหม่ พร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย

๑.๓ ผลการพูดคุยหารือร่วมกับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับโครงการที่ ดร.กมลจติ ยามิรุเตง เขียนไว้ (เป็นโครงการที่เคยเสนอของบภาคใต้ไปแต่ไม่ได้รับงบ) ท่านรัฐมนตรีฯ จะนำโครงการดังกล่าวไปพูดคุยต่อให้ ซึ่งน่าจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ**

**วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน**

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕ หน้า

**มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม**

**วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)**

**วาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ**

**๔.๑ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดี**

๔.๑.๑ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ดังนี้ (๑) ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา แต่งตั้งหัวหน้างานบริหารทั่วไป แต่งตั้งรักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้างานภาษาอังกฤษ และแต่งตั้งรักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้างานภาษามลายูเรียบร้อยแล้ว (๒) รายงานผลการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันภาษาออกซ์ฟอร์ด ขณะนี้ได้มีการอบรมไปแล้วในบางกลุ่ม เมื่อจัดอบรมครบทั้ง ๓ กลุ่มจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและสรุปผลแจ้งให้อธิการบดีทราบ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

๔.๑.๒ ผศ.สมศักดิ์ ด้านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอเรื่องเพื่อทราบจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้  
**เรื่องที่ ๑** ปฏิทินการเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ กำหนดวันสุดท้ายที่ทุกส่วนราชการต้องส่งเรื่องที่จะนำเสนอสภาฯ ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อจะนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำเล่มส่งให้กรรมการภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

**เรื่องที่ ๒** ปฏิทินการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กำหนดการดังเอกสารแนบ) ที่ประชุมเสนอแนะให้เลื่อนปฏิทินออกไป จากเดิมเริ่มมีการประชุมชี้แจงแก่ส่วนราชการ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ส่วนกำหนดการในลำดับอื่นๆ ก็ให้เลื่อนออกไปตามลำดับ

เรื่องที่ ๓ กฎหมายที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว จำนวน ๖๐ ฉบับ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการ

#### มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดี (ไม่มี)

๔.๓ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากศูนย์ สำนัก สถาบัน

๔.๓.๑ หัวหน้างานการคลัง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (๑) งบแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๑ (เป็นไปตามเป้า) (๒) เงินบำรุงการศึกษา มีการเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๑ (ไม่เป็นไปตามเป้า) (๓) โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน มีการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๔ (ไม่เป็นไปตามเป้า) และ (๔) โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๑ (ไม่เป็นไปตามเป้า)

อธิการบดี ขอเชิญผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างานการคลัง และหัวหน้างานพัสดุ มาหารือในประเด็นเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องทำงานของอธิการบดี

๔.๓.๒ ดร.รุ่งลาวัลย์ จันทร์ตนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ (๑) เรื่องการกำหนดกรอบงานสร้างสรรค์เพิ่มเติม (๒) เรื่องการจัดโครงการบริการวิชาการ ณ ตำบลท่าสาปไปมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน (๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ดังเอกสารแนบ)

๔.๓.๓ นางสาวสุวิมล อิศระธนาชัยกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ (๑) รายงานผลการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗” จำนวน ๒ ครั้ง มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอบรมฯ อยู่ในระดับดี ๔.๒๔ คะแนน (๒) ขณะนี้ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น ๑๑ ระบบ ทั้งนี้จะเชิญประธาน รองประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของแต่ละระบบฯ ประชุมในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา

๔.๓.๔ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ (๑) รายงานการใช้ระบบ ERP ขณะนี้ได้มีการใช้งานไปแล้วใน ๓ ระบบหลัก คือ ระบบแผนและงบประมาณ , ระบบพัสดุ และระบบการเงินและบัญชี แต่ทั้งนี้ยังคงพบว่ามีปัญหาในการใช้งานระบบเกิดขึ้น (๒) เรื่องสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับห้างหุ้นส่วนจำกัดอ็เพรคคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยในสัญญาดังกล่าวมีการเช่าคอมพิวเตอร์ ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๕๐ เครื่อง ส่วนที่ ๒ เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา จำนวน ๑๐๐ เครื่อง

#### มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณะ

๔.๔.๑ ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ (๑) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ (๒) เรื่องการขอปิดหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรจิตวิทยาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นอกจากนี้ของดรับนักศึกษาในปี ๒๕๕๗ หลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัย เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้า และของดรับนักศึกษาในปี ๒๕๕๘ หลักสูตรบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจากหลักสูตรไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ทันตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาเกณฑ์ใหม่

๔.๔.๒ ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ (๑) การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาลาया ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่อง ดังนี้ เรื่องการปรับหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู , การวิจัยและการสัมมนาวิชาการทางด้านภาษามลายู (๒) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผลการเบิกจ่ายผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๐ (๓) ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จะมีการจัดประชุมสัมมนาร่วมกับผู้บริหารจากประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ขอเรียนเชิญคณบดีทุกคณะและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันดังกล่าวด้วย

๔.๔.๓ รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ (๑) ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับ Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMNS), Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย (๒) ผลการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการรับตรงโดยใช้ GAT/PAT๑/PAT๒ ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา มีนักเรียนมาสมัคร จำนวน ๑๑ คน มารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ๙ คน (๓) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำหนดจัดพิธีลงนาม MoU ระหว่างกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งทางคณะฯ ได้ขออนุญาตอธิการบดีและได้มีการไปลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (๔) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ยื่นขออนุญาตโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๕๘ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ มอบทุกคณะสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมตาม MOU หรือ MOA ที่ได้ลงนามไปแล้ว เพื่อนำเสนอข้อมูลในครั้งต่อไป และให้ส่งข้อมูลให้งานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

#### วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

อาจารย์ขอและ เกป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องออกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ฉบับใหม่ มีประเด็นที่แก้ไข ดังนี้ (๑) มีการแบ่งการชำระเงินเป็นรายงวด (๒) ปรับค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต จาก ๕๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบรายละเอียดเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี นำเสนอว่าตามที่ได้มีระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ มีประเด็นที่ปรับใหม่ ดังนี้ (๑) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา บังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท (๒) ค่าขอคืนสถานภาพนักศึกษา บังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไปภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารตรวจสอบรายละเอียดเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

**๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระบบการสอนของอาจารย์ประจำของหลักสูตรนิติศาสตร์**

ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำเสนอว่าสืบเนื่องจากสภาพนายความ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ ได้เข้ามาตรวจสอบการเปิดสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์ โดยสภาพนายความได้มีมติขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์ ใน ๕ เรื่อง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบตามมติที่ประชุม เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์ ตามมาตรฐานสภาพนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการปรับปรุงระบบการสอนของอาจารย์ในหลักสูตรนิติศาสตร์ โดยกำหนดหลักการไว้ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์สอนไม่เกิน ๓ รายวิชา แต่ต้องมีภาระงานสอนครบตามประกาศมหาวิทยาลัย

๒. ปรับแผนรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ สามารถรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มเติมได้

๓. หลักสูตรสามารถดำเนินการถึงมหาวิทยาลัยในการเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตร์ ให้มีอัตราส่วนผู้สอน : ต่อนักศึกษา ๑ : ๕๐ ด้วยวิธีการขอรอบอัตราเพิ่มเติมหรือเชิญนักกฎหมายจากภายนอกให้มาสอนตามรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดเพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร

**๕.๔ พิจารณา (ร่าง) กฎหมายเตรียมนำเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ จำนวน ๔ ฉบับ**

ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอ (ร่าง) กฎหมายเตรียมนำเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้ (๑) (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓) (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔) (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) กฎหมายทั้ง ๔ ฉบับ ตามที่นำเสนอ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป

**๕.๕ พิจารณาการปรับแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘**

ผศ.สุภา ยธิกุล ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นำเสนอจากผลการสำรวจพบว่าหลักสูตรใหม่จำนวน ๔ หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอาหรับ , หลักสูตรการเงินการธนาคาร , หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสัตวศาสตร์ จะของดรับนักศึกษาเนื่องจากพัฒนาหลักสูตรไม่ทัน และมีหลักสูตรเก่าจำนวน ๔ หลักสูตร ขอปรับเพิ่ม/ลดจำนวนรับนักศึกษา นอกจากนี้จะของดรับนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ จำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย , หลักสูตรและการสอน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของดรับนักศึกษา เนื่องจากพัฒนาหลักสูตรไม่ทัน นอกจากนี้มีหลักสูตรเก่าที่ขอปรับ

แผนรับนักศึกษา จำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารการศึกษา, หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.เอก (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามที่ นำเสนอ แต่ในส่วนองระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และหลักสูตรการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.เอก) ให้ปรับแผนรับโดยดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวทั้ง ๒ หลักสูตร

#### วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว นักวิชาการศึกษา รายงานเรื่องการจัดแข่งขันกีฬาจันทร์กะพ้อเกมส์ ซึ่ง กำหนดจัดการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมีอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด และมีการแสดงในพิธีเปิด ทั้งนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตามวันเวลาและ สถานที่ดังกล่าว และจะมีพิธีปิดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

\*\*\*\*\*